

Số: **4198**/LĐTBXH-ATLĐ
V/v thanh, kiểm tra an toàn, vệ sinh
lao động ở những nơi đông người.

Hà Nội, ngày **07** tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội

Trong những ngày qua, thông tin báo chí đã phản ánh nhiều về các nguy cơ mất an toàn lao động trong xây dựng các công trình tiếp giáp các khu đông dân cư, nhất là trên các tuyến đường giao thông đông người đi lại, đặc biệt là vụ tai nạn làm chết và bị thương người dân đi đường xảy ra ngày 6/11/2014 trong thi công tuyến đường sắt trên cao Cát linh – Hà Đông. Nhằm chấn chỉnh kịp thời những hành vi vi phạm các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động ở những nơi đông người, ngăn chặn tai nạn lao động, tai nạn có liên quan đến lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội triển khai ngay một số việc sau đây:

1. Rà soát, tiến hành thanh tra, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động tại những nơi làm việc nguy cơ, rủi ro cao về tai nạn lao động, nơi đông người, đặc biệt là các công trình xây dựng tiếp giáp với các khu dân cư, các đường giao thông đông người đi lại trên địa bàn thành phố Hà Nội; yêu cầu người sử dụng lao động tạm đình chỉ ngay hoạt động và tiến hành khắc phục đối với những nơi không đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, có nguy cơ gây tai nạn lao động. Xử phạt nghiêm những trường hợp không chấp hành. Đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người theo Điều 227 Bộ luật Hình sự, thì đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra xem xét, khởi tố.

2. Tích cực tham gia phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra trong điều tra các vụ tai nạn lao động, vi phạm về an toàn lao động, tai nạn có liên quan đến lao động có dấu hiệu tội phạm khi có yêu cầu hoặc đề nghị của Cơ quan cảnh sát điều tra, trong đó có vụ tai nạn nêu trên.

3. Khi có các sự việc nghiêm trọng xảy ra, tổ chức xử lý theo thẩm quyền và báo cáo nhanh thông tin về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để có chỉ đạo hỗ trợ xử lý kịp thời.

Đề nghị quý Sở tích cực thực hiện./ *Thủy*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ATLD (03 bản).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

